
การนำผลจากการมีส่วนรว่มไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

ประเดน็ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ การนำไปพิจารณาปรับปรุง 

1. ขอให้เพิ่มระยะทางการก่อสร้าง 1. เนื่องจากโครงการเป็นโครงการปีเดียว และต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 
ภายในปีงบประมาณ 2567 ดังนั้น ปริมาณงานที่ได้จึงต้องสอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่มีจำกัด ซึ่งแขวงฯ ได้ตั้งแผนงานในปีงบประมาณ 2568 
ขยายช่องจราจรต่อเนื่องจากการก่อสร้างขยายช่องจราจรปีงบประมาณ 
2567 ไปสิ้นสดุกับโครงการขยายช่องจราจรปีงบประมาณ 2566 
(บริเวณหน้าชลประทานที่ 16) 

2. อยากให้เพิม่ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน 2. โครงการได้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่บนเกาะกลาง 
ระยะห่างตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนช่วยเป็น
หูเป็นตา คอยสอดส่อง เพื่อไม่ให้มีการขโมยสายไฟ และเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 

3. หากเทศบาลควนลังจะขอเชื่อมท่อ
ระบายน้ำกับทางหลวงได้หรือไม่ 

3. เทศบาลสามารถเช่ือมต่อท่อระบายน้ำของเทศบาลกับทางหลวงได้ 
ทั้งนี้ ต้องดำเนนิการขออนญุาตเชื่อมท่อเพื่อระบายน้ำทิ้งกับกรมทางหลวง 
ซึ่งการดำเนินการต้องทำตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของกรมทางหลวง 
สำหรับประชาชนที่จะขอเชื่อมท่อระบายน้ำทิ้งกับทางหลวงสามารถทำ
ได้เช่นกันโดยน้ำที่ระบายต้องผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อ
ระบายน้ำของกรมทางหลวง 

4. จากโครงการก่อสร้างปี 2566 ไม่มีการ
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลาง 
บริเวณปางไม้รีสอร์ต ขอให้ดำเนินการ
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างให้ด้วย 

4. เนื่องจากค่างานก่อสร้างปีงบประมาณ 2566 นำไปดำเนินการ
ก่อสร้างสะพาน งบประมาณจึงไม่เพียงพอที่จะติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง   
และไม่สามารถขอรับงบประมาณติดตั้งในปี 2567 ได้ เนื่องจากติดระยะ
ประกันสัญญา แขวงฯ จะแกไ้ขปัญหาโดยมีแนวทาง ดังนี ้

    -  จะติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางช่วงที่ขาดโดยใช้งบประมาณ
บำรุงปกติของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 

    - จะเสนอแผนขอรับงบประมาณเพื่อติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเมื่อหมดระยะ
ประกันสัญญา 


